



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 65 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 26,370 ราย ยังรักษาอยู่ 541 ราย หายป่วยแล้ว 25,744 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 85 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้วกว่า 27,497 คน พบอาการไม่พึงประสงค์ 956 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 ด้านสถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 117,427,695 ราย เสียชีวิต 2,604,641 ราย รักษาหาย 92,881,123 ราย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ โจมตีกรณีแพ้วัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

- เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ระบุ เริ่มมีคนแพ้วัคซีนซิโนแวคที่รัฐบาลจัดซื้อ 2 ล้านโดส ซึ่งมี CP เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งที่ยังไม่มีผลทดสอบวัคซีนที่แน่ชัดและยังไม่ขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองระดับสากลให้ใช้งานได้จริง พบว่าเกิดอาการแพ้ 828 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด 25,864 คน

2. เกาหลีใต้เสียชีวิต 7 ราย หลังรับวัคซีนแอสตราเซนเนกา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา

- สนง.ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนโควิด 19 เพิ่มขึ้นเป็น 7 รายแล้ว หน่วยงานกำลังเร่งสืบสวน ซึ่งเกาหลีใต้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว 290,600 คน หรือ 0.6 % ของประชากรทั่วประเทศ พบอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนของแอสตราเซนเนกา มากกว่า 2,800 คน แต่มีเพียง 24 รายที่อาการรุนแรง ในจำนวนนี้เสียชีวิต 7 ราย ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์ฉีดให้ประชาชนไปแล้ว 5,000 ราย ยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

3. รายงานผู้แพ้วัคซีนไฟเซอร์รุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

- ญี่ปุ่น พบผู้แพ้วัคซีนไฟเซอร์รุนแรงรายที่ 2 เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ เพศหญิง อายุ 20 ปี มีผื่นขึ้นประมาณ 25 นาทีหลังได้รับการฉีดวัคซีน จากนั้นมีอาการอื่น ๆ ตามมา เช่น ไอ มีไข้ ความดันโลหิตต่ำ และหายใจลำบาก แต่ได้รับการรักษาทันทีและหายดีแล้ว

4. การควบคุมโรคใน อ.แม่สอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ sanook

- ชาวมุสลิมเชื้อชาติเมียนมา เป็นโตะอิหม่ามในชุมชนอิสลาม ติดโควิดจากร้านถ่ายเอกสารแต่ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อ ทำให้คนในชุมชนหวาดกลัวและกีดกันจนต้องไปตรวจ ผลติดเชื้อโควิด 19 จนท.สาธารณสุขต้องระดมเจ้าหน้าที่ติดตามสอบสวนโรค เบื้องต้นพบว่านำละหมาดที่มีสยิด มีคนร่วมครั้งละ 20-30 คน จนท.กำลังติดตามตัวนี้มาตรวจ ขณะที่สสจ.ตาก รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน เป็นชาวเมียนมาทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, bangkokbiznews

- จนท.สสอ.แม่สอด ทีมแพทย์พยาบาล รพ.แม่สอด และอสม.ชุมชนอิสลาม ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีสยิดนุรูลอิสลาม ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา 30 คน หลังมีผู้ดูแลภายในสุเหร่าติดเชื้อโควิด 19 เพราะไปบ.ขนส่งแห่งหนึ่ง ถ.ชิดลม ต.แม่สอด ที่มีลูกจ้างเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 ราย

มาตรการของ สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- เพจไทยรัฐสู้โควิด สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สร.จัดส่งให้ 13 จังหวัด รวม 116,520 โดส ผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ 1,633 ราย ผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่ 28 ก.พ. - 7 มี.ค. 27,497 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน 956 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.48 โดยวันนี้มีรายใหม่เพิ่ม 128 ราย อาการที่พบ อาทิ อักเสบบริเวณที่ฉีด 191 ราย (ร้อยละ 20) ปวดเมื่อยเนื้อตัว 173 ราย (ร้อยละ 18) คลื่นไส้ 116 ราย (ร้อยละ 12) มีไข้ 73 ราย (ร้อยละ 8) อาเจียน 71 ราย (ร้อยละ 7) ผื่น 66 ราย (ร้อยละ 7) ท้องเสีย 50 ราย (ร้อยละ 5) เหนื่อย 49 ราย (ร้อยละ 5)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า)

- พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน เผย การฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่ช่วยให้สามารถจัดการโรคโควิด 19 ได้ง่ายขึ้น หากสามารถลดโรคให้วัดใหญ่ได้นอกจากจะช่วยลดความสับสนระหว่างโรคให้วัดใหญ่กับโควิด 19 แล้ว ยังลดอุปสรรคในการป้องกันและควบคุมโควิด 19 รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุข ข้อดีอีกประการคือ กลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนให้วัดใหญ่กับวัคซีนโควิด 19 ใกล้เคียงกัน และมีหลายกลุ่มที่ซ้อนทับกัน การเข้ารับวัคซีนให้วัดใหญ่ที่รพ. ผู้รับวัคซีนจะได้ตรวจสอบสิทธิในการรับวัคซีนโควิด 19 ช่วยเพิ่มการเข้าถึงมากขึ้นด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- จ.ปทุมธานี ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นชายอาชีพขับรถส่งของจากตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย อยู่พระนครศรีอยุธยา 5 ราย และ อ่างทอง 5 ราย ประสานให้เข้ารับการรักษาที่รพ.ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กทม. ฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงแล้ว 2,017 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.09 จากนั้นสัปดาห์ที่ 2 จะเป็นกลุ่มอาสาสมัคร กทม. และ จนท.ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด และกลุ่มที่ 3 เป็นประชาชนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, tnnthailand

-นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสต์เฟซบุ๊กย้ำว่า ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ต้องดูอาการแพ้อย่างน้อย 30 นาที เพื่อป้องกันอาการแพ้อย่างรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js 100

-สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรสาคร เผยแพร่ประกาศขอความร่วมมือชาวเมียนมางดเดินทางออกนอกพื้นที่ไปร่วมการชุมนุมประท้วงในกทม.หรือพื้นที่อื่นๆ เพราะมีความเสี่ยงนำเชื้อโควิดไปแพร่ให้ผู้ร่วมชุมนุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews, bangkokbiznews

-ซูเปอร์โพล เผย ประชาชนร้อยละ 65.1 ประเมินการแก้ปัญหาโควิดโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า จัดการแก้วิกฤตโควิดได้ดีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 23.7 ระบุปานกลาง และร้อยละ 11.2 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้เลย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน

-จีน มีแผนจัดตั้งศูนย์วัคซีนในประเทศต่างๆ เพื่อฉีดวัคซีนต้านไวรัสให้แก่พลเมืองจีนในต่างแดน แต่ต้องหารือเพิ่มเติมว่าสถานการณ์จะเอื้ออำนวยหรือไม่... **อังกฤษ** ประกาศให้ประชาชนอายุ 56-59 ปี ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน หลังกระบวนการฉีดวัคซีนคนช่วงอายุ 65-69 ปี เสร็จสิ้นไปแล้ว 8 ใน 10 ด้าน ม.คิงคอลลิจ เผยผลศึกษาผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อน มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนมากกว่าคนที่ไม่เคยรับเชื้อถึง 3 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์... **ทิเบต** ทะเลลามะ ผู้นำแห่งจิตวิญญาณ วัย 85 พรรษา ได้รับวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนอื่นออกมารับวัคซีนเช่นกัน... **เยอรมนี** บ.เมอร์ค พัฒนายาเม็ด “โมลนูพิราเวียร์” ระยะที่ 2 สำหรับกินเพื่อรักษาโควิด 19... **ฝรั่งเศส** อาจเข้ามาตราการห้ามการส่งออกวัคซีนโควิด 19 เหมือนอิตาลี และรายงานผู้เสียชีวิตและเกิดอาการแพ้หลังรับวัคซีนโควิด 19

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)

-มหกรรมกัญชาสัญจร 360 องศา เพื่อประชาชน มีแพทย์-นักธุรกิจ-เกษตรกร-ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก หลายคนเรียกร้องขอให้จัดอีกในจังหวัดต่างๆ บุชที่ได้รับความคิดเห็นมาก คือบุช รพ.บุรีรัมย์ ที่ให้บริการตรวจหาปริมาณ THC และ CBD ในกัญชา โดยเครื่อง HPLC ของ High Gen Tech สามารถตรวจวิเคราะห์และแยกสารแคนนาบินอยด์ได้ถึง 14 ชนิด ภายใน 24 ชั่วโมง

นพ.วิฑิต สถัญญชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ประชาชนที่ร่วมงานจะได้ประโยชน์ 3 เรื่อง คือ 1.ความรู้จากวิทยากร 2.ชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อนำกัญชา กัญชงไปใช้ประโยชน์ และการให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และ 3.คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภาพรวม 3 วันมีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 คน เม็ดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-พท.ป.สุชาติ ทรงผาสุก แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภายในงานมหกรรมกัญชาฯ ตรวจโรค ให้คำปรึกษาและแจกยาฟรี โดยนำยาแผนไทยที่มีส่วนผสมจากกัญชา 7 ตำรับ น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชาและสูตร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาจ่ายให้กับคนไข้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาขอคำแนะนำและรับยา บางคนเคยผ่านการรักษาด้วยกัญชามาแล้วได้ผลดีบางส่วนมาขอความรู้เพราะอยากปลูกเองที่บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก แนวหน้า ผู้จัดการ 77 kaoded กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานปลูกกัญชาในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่รพ.สต.กรำ อ.แก่งจ.ระยอง เป็นต้นแรก ของ จ.ระยอง พร้อมเน้นย้ำกับประชาชนยังต้องขออนุญาตปลูก

แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามในประกาศสภาสถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 4 มี.ค. 2564 ให้ ศ.นพ.วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 107 มคก./ลบ.ม. แอปฯ Air Visual รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ จ.เชียงใหม่ สูงถึง 255 อยู่ลำดับแรกของโลก ด้าน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ได้สั่งการ 1.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเพื่อลดจุดความร้อน 2.ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำ 3.ประกาศงดเผาระหว่างวันที่ 15-22 มี.ค. ด้าน จ.แม่ฮ่องสอน ค่า PM 2.5 สูงสุดในประเทศ 272 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศ 382 สสจ.แม่ฮ่องสอน ประกาศเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน หลังมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเข้ารับรักษาตัวในรพ.เพิ่มมากขึ้น จ.เชียงใหม่ ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 183 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศ 293 มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน จ.ตาก ไฟป่าเกิดขึ้นต่อเนื่อง อ.แม่สอดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 76 มคก./ลบ.ม. ดัชนีคุณภาพอากาศ 164 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ

ประเด็นข่าว

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า คุณภาพอากาศทางภาคเหนือช่วงนี้ปริมาณฝุ่นควันเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ 3 จังหวัด ได้แก่ ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เนื่องจากยังมีการเผาในที่โล่งเกือบทุกจังหวัด ต้องจัดชุดลาดตระเวนเพิ่มเติมออกปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง และตำรวจต้องใช้กฎหมายเข้าควบคุมเพื่อลดปริมาณการเผา พร้อมเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 40%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมฯ และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพในฝุ่น PM2.5 พบว่าเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อระบบทางเดินหายใจ และอยู่ระหว่างเสนอขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการศึกษาวิจัยบริการทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ในมิติการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการศึกษาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ข่าวสั้น

-นายสมคิด ปัญญาตี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม่สามารถไปใช้บริการห้องเซพต์ไอโซที่ทุก อปท.จัดทำไว้ทั้ง 25 อำเภอได้

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผอ.กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน เผย วัคซีนไขหวัดใหญ่ 6.4 ล้านโดส มีแผนให้ตั้งแต่เดือนพ.ค.เป็นต้นไป โดยประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิฉีดวัคซีนฟรี ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทีด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ 7.โรคอ้วน น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตรม. ทั้งนี้ หญิงมีครรภ์แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เพื่อช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและลดโอกาสเสียชีวิต

3 บริการสุขภาพวิถีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สปลช. ร่วมกับ กทม. เปิด 3 บริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ในหน่วยบริการสังกัด กทม. ได้แก่ 1.บริการเจาะเลือดถึงบ้าน 2.บริการรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine 3.บริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ นำร่องในรพ. 9 แห่ง ประกอบด้วย รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ รพ.เวชการุณย์รัศมี รพ.ลาดกระบัง รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

นศ.พยาบาลโพสท์สนับสนุนผู้ก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, mgronline

-เพจ วพบ.ศรัทธาสาธิตเผยแพร่แถลงการณ์ชี้แจงประเด็น นศ.พยาบาลโพสท์ข้อความสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ระบุว่า จะเรียกนักศึกษาพยาบาลและผู้ปกครองเข้าพบเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น พร้อมทั้งแต่งตั้ง กกค. สอบสวน ก่อนรายงานผลต่อสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป